

Cúng dường bằng tiền có đúng với tinh thần Phật pháp không?

ISSN: 2734-9195 10:25 17/02/2025

Cúng dường (dāna) là một trong những hạnh lành quan trọng của Phật giáo, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng) và giúp duy trì các hoạt động hoằng pháp, tu học.

Một số Phật tử thắc mắc: Cúng dường bằng tiền có đúng với tinh thần Phật pháp không?

Trả lời

Câu hỏi này phản ánh một mối quan tâm thực tế của nhiều Phật tử khi muốn thực hành bố thí, cúng dường mà vẫn phù hợp với tinh thần Phật pháp. Để giải đáp, chúng ta cần xem xét vấn đề này từ nhiều góc độ.

1. Cúng dường trong tinh thần Phật pháp

Cúng dường (dāna) là một trong những hạnh lành quan trọng của Phật giáo, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng), giúp duy trì các hoạt động hoằng pháp, tu học. Cúng dường có thể bao gồm nhiều hình thức khác nhau: vật thực, y phục, thuốc men, tịnh tài (tiền bạc), công sức lao động, trí tuệ, lời nói thiện lành...



Ảnh sưu tầm

2. Cúng dường tiền bạc có hợp với giáo lý không?

Phật giáo không cấm cúng dường bằng tiền bạc, miễn là người nhận sử dụng đúng mục đích và người cúng dường có tâm thanh tịnh. Một số điểm cần lưu ý:

Đối với chư tăng, ni: Trong thời Đức Phật, chư tăng, ni sống theo hạnh khắc thực, không trực tiếp giữ tiền. Ngày nay, trong một số truyền thống (như Nguyên thủy), các vị tu sĩ vẫn duy trì nguyên tắc này. Tuy nhiên, ở các hệ phái khác như Phật giáo Đại thừa, việc tiếp nhận tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, hoằng pháp là điều được chấp nhận.

Đối với chùa và các hoạt động phật sự: Việc cúng dường tiền giúp xây dựng chùa, in kinh sách, tổ chức khóa tu, từ thiện... hoàn toàn phù hợp với tinh thần lợi lạc cho nhiều người.

3. Tâm thái khi cúng dường quan trọng hơn hình thức

Điều cốt yếu trong việc cúng dường là tâm thanh tịnh, không vụ lợi. Nếu cúng dường với mong cầu phước báo, danh lợi, hay ép buộc thì không đúng tinh thần bố thí Ba-la-mật. Cúng dường bằng tiền hay vật phẩm đều quý báu nếu xuất phát từ lòng chân thành và thiện tâm.

Việc cúng dường bằng tiền bạc không trái với tinh thần Phật pháp, miễn là người nhận sử dụng đúng mục đích và người cúng có tâm thanh tịnh. Điều quan trọng không phải là cúng dường bao nhiêu, mà là cúng dường với tâm thế nào.

TỔ TƯ VẤN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC